

ชื่อปัญหาพิเศษ	การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ชื่อผู้เขียนปัญหาพิเศษ	โสภณัฐ ถักษณะ
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปีการศึกษา	2554

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ประชาชนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 366 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t - test และ One - way ANOVA โดยใช้สูตรของ ยามานะ (Yamane)

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมเป็นอันดับที่ 2 คือ ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อันดับ 3 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อันดับที่ 4 คือ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อันดับ 5 คือ ด้านนโยบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของภาครัฐ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ ขาดการประชาสัมพันธ์และ ปรับปรุงการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ควรพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้มากกว่านี้ และควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานของรัฐ